

HỘI CỰU CHIẾN BINH XÃ HẠ TRẠCH

THỰC HIỆN TỐT PHONG TRÀO THI ĐUA CỰU CHIẾN BINH GƯƠNG MẪU

LÊ CHIÊU PHÙNG

Xã Hạ Trạch nằm ở phía Bắc huyện Bố Trạch, là địa phương có bề dày truyền thống đấu tranh cách mạng, nhiều di tích lịch sử như phà sông Gianh, đường Ba Trại, ngăm Hói Hạ... đã đi vào huyền thoại. Những năm dài kháng chiến, theo tiếng gọi của Tổ quốc lớp lớp thanh niên làng Hạ hăng hái lên đường nhập ngũ. Hoàn thành nhiệm vụ họ lại trở về xây dựng quê hương, xây dựng Hội Cựu chiến binh (CCB) tổ ấm của những chiến sĩ một thời xông pha trận mạc với hàng chục sĩ quan cao cấp, hàng trăm sĩ quan trung, sơ cấp và chiến sĩ tham gia sinh hoạt. Đây là một lực lượng khá mạnh, là đội ngũ tiên phong trong các phong trào xây dựng nông thôn mới trong đó có phong trào thi đua Cựu chiến binh gương mẫu, gia đình văn hóa.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội CCB xã Hạ Trạch coi công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên là nhiệm vụ hàng đầu trong quá trình xây dựng tổ chức Hội lớn mạnh. Bằng nhiều biện pháp tuyên truyền, giáo dục như tổ chức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nêu gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt, kinh nghiệm sản xuất kinh doanh giỏi... Thông qua các kênh thông tin báo chí, báo CCB, giúp cho hội viên nắm vững các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, xác định rõ trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của công dân. Ban chấp hành Hội đề ra những biện pháp, kế hoạch cụ thể với phương châm: *“Lấy nhiệm vụ chính trị làm trọng tâm, lấy nâng cao đời sống hội viên làm động lực, lấy xây dựng đội ngũ cán bộ làm then chốt, lấy chi hội làm địa bàn hoạt động”*. Cùng với các tổ chức chính trị xã hội khác giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được quần chúng nhân

dân tin yêu.

Muốn xây dựng tổ chức Hội CCB lớn mạnh, trước hết phải nâng cao đời sống cho hội viên, coi mục tiêu xóa đói giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hội. Đại tá Lê Quang Thiệu, Chủ tịch Hội cho biết: “Hội CCB xã Hạ Trạch hiện có 336 hội viên, là một trong những Hội có số lượng hội viên đông của huyện Hội Bố Trạch, tuy nhiên phần lớn hội viên cao tuổi, thương bệnh binh nên gặp nhiều khó khăn về sức khỏe cũng như phát triển kinh tế. Những năm gần đây, cùng với việc tiếp tục triển khai cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, học tập tấm gương Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhằm nâng cao nhận thức về chính trị tư tưởng cho mỗi hội viên, khuyến khích hội viên đầu tư sản xuất, kinh doanh, nâng cao đời sống, Ban Thường vụ Hội đã mua trên 2.200 cuốn thông tin CCB và hàng trăm số báo CCB, giúp hội viên tiếp cận với khoa học kỹ thuật, các mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi, gương người tốt việc tốt. Triển khai lồng ghép các phong trào xóa đói giảm nghèo, CCB gương mẫu, gia đình văn hóa, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; xóa mái nhà tranh cho những hộ nghèo; ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ nạn nhân chất độc da cam, khuyến học, quỹ vì người nghèo. Xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống cho hội viên được coi là nhiệm vụ hàng đầu, Hội đã đề ra mục tiêu, giải pháp cụ thể, với tinh thần *“xua thẳng giặc, nay thẳng nghèo”*, Hội CCB đã phối hợp với Hội Nông dân, Phụ nữ xã mời trường Dạy nghề tổ chức 6 lớp với trên 300 lượt người trong đó có gần 150 lượt hội viên CCB tham gia về kỹ thuật chăn nuôi, phòng chống các loại bệnh cho

tôm, cua... Hội CCB đứng ra tín chấp ngân hàng để vay trên 1,3 tỷ đồng cho trên 70 hộ gia đình hội viên vay đầu tư vào sản xuất, kinh doanh. Ngoài ra, Hội còn vận động đóng góp chân quỹ với trên 132 triệu đồng cho 20 hội viên vay để sản xuất. Cũng từ các nguồn vốn vay của Hội, vay từ ngân hàng, nhiều hội viên mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình chăn nuôi, trồng trọt như cá, lúa, vịt, gà, kinh doanh vật liệu xây dựng, vận tải... giải quyết việc làm cho con em từng bước nâng cao cuộc sống cho trong gia đình hội viên”.

Theo ông Lê Quang Thiệu, chúng tôi có mặt tại cơ sở sản xuất của hội viên Lưu Hữu Phúc. Được biết, cơ sở sản xuất này trước đây là một vùng đất hoang hóa, sinh lầy với diện tích trên 2ha. Sau nhiều năm đầu tư, cải tạo, khu đất hoang hóa này đã trở thành khu chăn nuôi, khu sản xuất lúa năng suất cao. Ngoài ra anh còn đầu tư các phương tiện kinh doanh vận tải, cơ sở sản xuất gạch bờ lôc chất lượng cao. Khu trang trại vườn đồi của hội viên Lưu Văn Quyết với trên 1ha trồng cây ăn quả, tiêu, trầm hương, gỗ huê, gỗ huỳnh. Cánh đồng mẫu lớn của các hội viên Lê Quang Đức, Lê Quang Thành trồng lúa kết hợp chăn nuôi. Mô hình nuôi tôm công nghiệp và bán thâm canh của hội viên Lưu Văn Phúc và Nguyễn Xuân Hạnh... và rất nhiều mô hình sản xuất kinh doanh với thu nhập từ 100 đến 400 triệu đồng/năm. Đặc biệt mô hình kinh doanh tôm đông lạnh của hội viên Trần Quang Thành không chỉ cho thu nhập cao mà còn tạo việc làm thường xuyên cho hàng chục lao động trong đó phần lớn là con em CCB, thương binh với thu nhập ổn định 5-6 triệu đồng/tháng. Ông Thiệu cho biết thêm, nhờ các phong trào thi đua cự chiến binh gương mẫu, phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, hội viên giúp nhau xóa đói giảm nghèo... mà đời sống hội viên CCB xã Hạ Trạch không ngừng được cải thiện. Hiện tại đã có trên 55% hộ khá, giàu, 100% hộ có ty vi, trên 30% hộ có tủ lạnh, gần 90% hội viên có xe máy đi lại. Tính đến cuối năm 2012 còn có 15 hộ hội viên nghèo nay giảm xuống còn 3 hộ.

Hội CCB xã Hạ Trạch không chỉ gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động của địa phương cũng như phong trào xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới mà luôn đoàn kết, gắn bó, giúp đỡ, động viên nhau mỗi khi hội viên ốm đau, hoạn nạn. Cùng với việc sinh hoạt định kỳ, Hội đã thường xuyên tổ chức nói chuyện truyền thống, ký ức chiến tranh cho các cháu thanh, thiếu niên tại các thôn cũng như ở các trường học. Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, nhân tố mới. Chỉ tính 5 năm 2009-2014 có 98% chi hội đạt trong sạch vững mạnh trong đó 4/9 chi hội vững mạnh xuất sắc, 98% hội viên gương mẫu; 97% gia đình hội viên đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Hội CCB xã Hạ Trạch đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc 5 năm liên tục. Hiện tại, có 8/17 hội viên trong BCH Đảng ủy trong đó có 1 đồng chí phó Bí thư Thường trực, 1 đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, 1 đồng chí ủy viên Thường vụ, các đồng chí trưởng Công an, Xã đội trưởng đều là hội viên CCB; 19/29 hội viên là cấp ủy viên cơ sở, 6/9 trưởng thôn, có 11/24 hội viên là đại biểu hội đồng nhân dân xã...

Phát huy tốt bản chất “Anh bộ đội Cụ Hồ”, hội viên Hội CCB xã Hạ Trạch không chỉ là tấm gương sáng cho con cháu noi theo mà còn là những hạt nhân đi đầu trong các phong trào ở địa phương; gương mẫu hiến đất, hiến vườn, hiến tài sản để mở đường, xây dựng các công trình phúc lợi được bà con khen ngợi. Tại hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cự chiến binh gương mẫu” lần thứ V (2009- 2014), ông Nguyễn Thanh Mãi - Chủ tịch Hội CCB huyện Bố Trạch đánh giá cao thành tích của Hội CCB xã Hạ Trạch. Mặc dù còn một số hạn chế nhất định nhưng những kết quả đã đạt được về công tác tổ chức xây dựng Hội, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, chương trình xây dựng nông thôn mới, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội... đặc biệt kết quả thu được từ phong trào thi đua “Cự chiến binh gương mẫu” của Hội CCB xã Hạ Trạch cần được tuyên truyền, nhân rộng để các cấp Hội CCB trong toàn huyện học tập noi theo ■